



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๒๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามตามข้อตกลง “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งในห้วงระยะแรกของการดำเนินงาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ แห่ง ใน ๕ ภาค เพื่อพัฒนาเป็นท้องถิ่นต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรม/กีฬาพื้นบ้าน และประกวดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จึงมีหนังสือถึงจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ ตามหลักเกณฑ์/แนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด (อ้างถึง ๑) นั้น

ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๗๘๐ แห่ง ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด ตามแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด โดยจำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคละ ๔ แห่ง ใน ๕ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ แห่ง ใน ๕ ภาคดังกล่าว ได้ดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒-เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นลำดับ และได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ แขวงมีกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค (อ้างถึง ๒)

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้นำท้องถิ่น ในการจัดการให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ จัดบริการด้านกีฬาและสุขภาพด้วยกิจกรรม/กีฬาพื้นบ้าน/วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเผยแพร่ คู่มือและเอกสารโครงการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ชุดความรู้แนวทางจัดการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้นแบบ
๒. ชุดความรู้กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน
๓. หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่น  
พื้นบ้าน

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ถึงช่องทาง การสืบค้นฐานข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน โดยเข้าถึงได้ทางในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ในส่วนของ e-Book และแบนเนอร์ “คุณภาพชีวิตคุณภาพท้องถิ่น” โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม [www.thailocaladmin.go.th/organize/economic](http://www.thailocaladmin.go.th/organize/economic)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”